



## การจัดประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ ๔

เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของประเทศไทย  
(National Guideline for Strategic Environmental Assessment)

ภายใต้ โครงการขับเคลื่อนทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA)

วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

ณ ห้องประชุมราชา ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรีณซ์พาเลซ กรุงเทพมหานคร

## ๑ หลักการและเหตุผล

การประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (Strategic Environmental Assessment: SEA) เป็นกระบวนการศึกษาวิเคราะห์ ประเมินศักยภาพ และขีดความสามารถในการรองรับของสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่พัฒนา นโยบายและแผนและแผนงาน โดยบูรณาการทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปรียบเทียบทางเลือก ในการตัดสินใจ ซึ่งทำให้การตัดสินใจนั้นมีคุณภาพ รอบคอบ โปร่งใส และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ถือเป็นเครื่องมือสำคัญต่อการวางแผนการพัฒนาที่มีเป้าหมายมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งการพัฒนาและผลักดันให้เกิดระบบ SEA ได้ถูกกำหนดไว้ ตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๕๐ – ๒๕๕๔) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๙) กำหนดให้มีการปรับปรุงกระบวนการ SEA รวมทั้ง ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) กำหนดให้ผลักดันการนำแนวทาง SEA มีผลบังคับใช้ทางกฎหมายเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ ประกอบกับการผลักดันให้มีการขับเคลื่อน SEA ให้มีผลเป็นรูปธรรม ได้ถูกกำหนดไว้ ทั้งในแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ แต่การนำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ไปดำเนินการยังไม่ได้รับการผลักดันอย่างเป็นระบบและมีแนวทางที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดผลเป็นรูปธรรม

นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้มีการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ให้เป็นที่ยอมรับและถูกนำมาใช้เป็นกรอบในการวางแผนพัฒนาประเทศอย่างเป็นรูปธรรม โดยเมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ ภายใต้คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.) ซึ่งมีนายปิณฑุสร์ พิงบุญ ฌ อยุธยา เป็นประธานอนุกรรมการ และมี สศช. และ สผ. เป็นฝ่ายเลขานุการร่วม เพื่อจัดทำ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ซึ่ง กพย. ได้มีมติเห็นชอบในหลักการของ (ร่าง) ข้อเสนอการจัดทำ SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA แล้ว เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๑ รวมทั้งเห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการระดับชาติ โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน ภายใต้ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อขับเคลื่อน SEA และให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสร้างความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ถึงความสำคัญของ SEA และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน

สศช. จึงได้ดำเนินการโครงการขับเคลื่อนการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ SEA ให้กับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยผ่านการจัดฝึกอบรมทางวิชาการด้าน SEA ให้กับผู้ทำการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ จำนวน ๕ ครั้ง และ

การประชุมสัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แก่บุคคลทั่วไป จำนวน ๒ ครั้ง รวมทั้งการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม SEA จำนวน ๒ ครั้ง และการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ให้มีความเหมาะสมและชัดเจนในการนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน ๒ ครั้ง

การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อปรับปรุงและพัฒนาข้อเสนอการจัดทำ SEA และ (ร่าง) แนวทาง SEA ได้มีการดำเนินการไปแล้ว ๑ ครั้ง เมื่อวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ กรุงเทพมหานคร โดยได้มีการแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และแสดงความคิดเห็น เรื่อง ข้อเสนอการจัดทำ SEA รวมทั้งกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อการนำไปสู่การปฏิบัติ SEA และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ ซึ่งที่ปรึกษาโครงการได้นำข้อเสนอแนะและแนวทางการปรับปรุงดังกล่าวไปพัฒนาแนวทาง SEA ของประเทศไทยเรียบร้อยแล้ว

## ๒ วัตถุประสงค์ของการประชุม

เพื่อรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline)

## ๓ กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องในการวางนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ การพัฒนาต่างๆ ผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ สถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องในการสอนด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และภาคเอกชน จำนวน ๘๐ คน

## ๔ รูปแบบ

**ช่วงที่ ๑ :** การนำเสนอ เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม ๒๕๖๒)

**ช่วงที่ ๒ :** การเสวนา เรื่อง ความสำคัญและประโยชน์ของแนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์สำหรับหน่วยงานและประเทศไทย

**ช่วงที่ ๓ :** การแบ่งกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็น ๒ กลุ่ม เรื่อง แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ฉบับปรับปรุง (สิงหาคม ๒๕๖๒)

## ๕ วัน เวลา และสถานที่จัดประชุม

วันอังคารที่ ๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมราชา ๑ ชั้น ๑๑ อาคาร ๒ โรงแรมปรีซ์พาลเลซ กรุงเทพมหานคร

## ๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับ

ได้ข้อเสนอแนะต่อการปรับปรุง ข้อเสนอการจัดทำการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ และ (ร่าง) แนวทางการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ (SEA Guideline) ที่เหมาะสมกับประเทศไทย

## ๗ หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อม สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ